

ภาคผนวก ช.

สำเนาหนังสือ สผ. ที่ ทส 1009/5795 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2550

เรื่อง การดำเนินงานตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน



ที่ ทส 1009/ว 5795

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวิวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

26 มิถุนายน 2550

เรื่อง การดำเนินงานตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ทางสังคมในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เรียน

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด่วนที่สุด ที่ ทส 1009/ว 2304 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2549

สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักเกณฑ์การจัดการมีส่วนร่วมของประชาชน

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้จัดทำคู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคมในการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และได้ขอความร่วมมือให้นิติบุคคลผู้มีสิทธิทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมนำคู่มือดังกล่าวไปใช้ในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานฯ ได้ดำเนินการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดอบรมเรื่อง
แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคมในการวิเคราะห์ผลกระทบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2 ครั้ง ในวันที่ 27 - 28 มีนาคม 2550 และวันที่ 21 - 22 พฤษภาคม 2550 โดยได้เชิญ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งนิติบุคคลผู้มีสิทธิทำรายงานฯ เข้าร่วมการประชุมด้วย สำนักงานฯ ขอความร่วมมือ
ให้นิติบุคคลผู้มีสิทธิทำรายงานฯ นำหลักเกณฑ์การจัดการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ระบุไว้ในคู่มือการมี
ส่วนร่วมของประชาชนและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคมในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางนิศานาท สติรกุล).

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6630

โทรสาร 0-2265-6629

หลักเกณฑ์การจัดการมีส่วนร่วมของประชาชน

กรณีโครงการที่ต้องทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น

เจ้าของโครงการจะมีการดำเนินการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยอย่างน้อยที่สุดต้องมีการให้ข้อมูลข่าวสารกับประชาชนและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ และต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นในประเด็นที่เป็นข้อห่วงกังวล โดยผลที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็น เจ้าของโครงการจะต้องระบุไว้ในรายงานและต้องนำไปประกอบการตัดสินใจในการดำเนินโครงการ รวมทั้งจะต้องกำหนดมาตรการการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมพร้อมเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนทราบด้วย และภายหลังจากที่โครงการผ่านการอนุมัติแล้ว เจ้าของโครงการจะต้องให้ข้อมูลรายงานที่ผ่านการอนุมัติแล้วกับประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังต้องให้ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นตลอดการก่อสร้างโครงการ

กรณีโครงการที่ต้องทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เจ้าของโครงการจะมีการดำเนินการตามกระบวนการการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างน้อย 2 ครั้ง

ครั้งแรก ในระหว่างเริ่มต้นโครงการ โดยรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการและขอบเขตการศึกษา และ

ครั้งที่สอง ในระหว่างการเตรียมจัดทำรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ของการรับฟังความคิดเห็นในครั้งแรกคือ เป็นการให้ข้อมูลกับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับโครงการที่จะเกิดขึ้นและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทั้งทางบวกและทางลบ รวมทั้งขอบเขตการศึกษาด้วย การรับฟังความคิดเห็นครั้งที่สองมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจในรายงานและมาตรการการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยข้อคิดเห็นที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นในครั้งที่สอง จะต้องผนวกไว้เป็นส่วนหนึ่งของรายงาน สำหรับโครงการขนาดใหญ่และซับซ้อนอาจจำเป็นต้องมีการรับฟังความคิดเห็นในวงกว้าง การทำประชาพิจารณ์ และ / หรือใช้เทคนิคการมีส่วนร่วมอื่นๆ ที่เหมาะสม ภายหลังจากที่โครงการผ่านการอนุมัติแล้วกับประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ต้องให้ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นตลอดการก่อสร้างโครงการ

ที่มา : คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคม
ในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หน้า 26 - 27

http://www.onep.go.th/eia/page2/update_data/vean_sia/index_veansia.mht